

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10.

Trân trọng những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2022, được sự cho phép của Chi bộ, chiều ngày 20/10, Công đoàn trường THPT Nguyễn Bình Khiêm đã long trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm nhằm tri ân, tôn vinh giá trị, công lao và sự đóng góp của các đồng chí giáo viên, công nhân viên nữ trong nhà trường. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Bùi Văn Tiệp – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.



Hình 1: Tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên trường năm học 2022-2023

Mở đầu buổi tọa đàm, đồng chí Tạ Thị Phương Đông – thay mặt ban nữ công của trường đã ôn lại truyền thống Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và chặng đường 92 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để ôn lại những cống hiến to lớn mà nữ cán bộ, công nhân viên, giáo viên trong sự phát triển chung của nhà trường và ngành Giáo dục. Đội ngũ cán bộ nữ của nhà trường không chỉ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn chắc chắn, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các chị em đều làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ. Trên thực tế, các chị em phụ nữ đã đóng góp rất nhiều công sức và có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, những thành tích ấy đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường và ngày càng nâng cao uy tín và vị thế của ngôi trường THPT Nguyễn Bình Khiêm.



Hình 2: Cô Nguyễn Thị Hương MC chương trình



Hình 3: Cô Tạ Thị Phương Đông ôn lại truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam

Bày tỏ tình cảm yêu thương, trân trọng, ghi nhận công sức và sự đóng góp của các nữ cán bộ, giáo viên. Đại diện nam công đoàn viên đồng chí Bùi Văn Tiệp đã gửi đến chị em những lời chúc thật ý nghĩa và những bó hoa tươi thắm.



Hình 4: Thầy Bùi Văn Tiệp tặng hoa chúc mừng

Với chủ đề tọa đàm: *“Góc nhìn của người phụ nữ trong thời đại mới”*. Rõ ràng người Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng lên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam. Trải qua những năm tháng hào hùng, hình tượng và vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam ngày càng sáng ngời rực rỡ, họ đã khẳng định được phẩm chất năng lực trên nhiều lĩnh vực. Đúng như những gì mà Đảng và Bác Hồ đã vinh danh: *“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”* trong thời kỳ kháng chiến và: *“Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng”* trong thời kỳ đổi mới đất nước.



Đặc biệt, trong chương trình đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền tìm hiểu pháp luật thông qua một số tình huống xử lý sự phạm, qua đó chị em có thể trao

đôi những kinh nghiệm của mình trong quá trình giảng dạy, chủ nhiệm; và xen kẽ chương trình là hoạt động giao lưu âm nhạc với những giọng hát mới, lạ đến từ các tổ. Ở đây chị em đã trải lòng chia sẻ rất nhiều quan điểm của phái đẹp ngày nay, phụ nữ hiện đại vẫn học và phát huy được rất nhiều đức tính tốt đẹp từ các mẹ các chị ta ngày trước: Nhường nhịn nhưng không nhu nhược; đảm đang nhưng biết yêu cầu sẽ chia thông cảm; hi sinh nhưng không mê muội hay chấp nhất. Đó mới đúng là con đường mà phụ nữ ngày nay thực sự trở thành.



Cuối cùng là hoạt động đặc sắc đến từ Nam công đoàn nhà trường, với sự khéo léo, sáng tạo của các tổ, các món ăn được trình bày với nhiều màu sắc rực rỡ, hấp dẫn, từng bông hoa, cành lá từ các loại rau, củ, quả được cắt tỉa khéo léo, trang trí đẹp mắt, thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của phái mạnh với chị em trong công việc nội trợ gia đình.



Với các hoạt động sôi nổi, thiết thực, lành mạnh tôn vinh vẻ đẹp của những “Người phụ nữ Việt Nam” đã tạo được dấu ấn đặc biệt, đồng thời mang đến không khí vui tươi phấn khởi, hướng tới một môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện, giúp các cô giáo, cán bộ, công nhân viên nữ của nhà trường có thêm tinh thần, nghị lực hoàn thành tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình và nhiệm vụ chuyên môn.



Công đoàn Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm